

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ ใหม้ใจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	วิโรจน์ ใหม้ใจ
๒	นายธนภัทร แก่นดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	ธนภัทร แก่นดี
๓	นายธงชาติ สมริน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ธงชาติ สมริน
๔	นายทวัช อินทร์วงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ทวัช อินทร์วงศ์
๕	นายนิคม ทิพย์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	นิคม ทิพย์แก้ว
๖	นายอรุณ เรืองยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อรุณ เรืองยศ
๗	นายอนันต์ มูลเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อนันต์ มูลเมือง
๘	นายสำราญ พรหมมี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สำราญ พรหมมี
๙	นางคำปิ่น ศรีดอนชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	คำปิ่น ศรีดอนชัย
๑๐	นายบุญเจือ เชียงบุญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บุญเจือ เชียงบุญ
๑๑	ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล	เลขานุการสภาฯ	ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเวศม์ โกฏิแก้ว	นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	เวศม์ โกฏิแก้ว
๒	นายเสน เรือนมูล	รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	เสน เรือนมูล
๓	นายดวงจันทร์ บุญเป็ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	ดวงจันทร์ บุญเป็ง
๔	ร.ต.ต.สมชาย ชัยวงษ์	รอง สว(ป) สภ.สันป่าตอง	ร.ต.ต.สมชาย ชัยวงษ์
๕	นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	หทัยกาญจน์ สุริยะมล
๖	นายสุเมธ จิตตาดู	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ จิตตาดู
๗	นายชยันต์ อภิวงค์งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชยันต์ อภิวงค์งาม
๘	นางสาวพนิดา เมืองใจ	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนิดา เมืองใจ
๙	นางจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	จริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์

**เริ่มประชุม**

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสิยศิริกุล เลขาธิการสภาฯ รายงานจำนวนสมาชิกสภามาประชุม จำนวน ๑๐ คน เลขานุการสภา จำนวน ๑ คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน และเรียนเชิญนายวิโรจน์ ใหม้ใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่ากล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ .-

**ระเบียบวาระที่ ๑****เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร “การพัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอินทนนท์แกรนด์ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ ตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

**ที่ประชุม****รับทราบ****ระเบียบวาระที่ ๒**

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

**ประธานสภา**

ก่อนจะเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัวและแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องจากหน่วยงานของท่านให้ทางสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบ

**รอง สวป.สภ.ฯ**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

**สันป่าตอง**

- สวัสดีครับ ผม ร.ต.ต.สมชาย ชัยวงษ์ ตำแหน่ง รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฯ กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในครั้งนี้นี้ ซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตองมีเรื่องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้.-

๑.) อวยกขอร่วมมือจากทางฝ่ายบริหารให้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง (สปอร์ต โลท์)

บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมและบันไดทางลงอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียมเพิ่มเติม เพราะบริเวณดังกล่าวตอนกลางคืนจะมีตมมากและมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมานั่งมั่วสุมบริเวณศาลาฯ จนถึงตีห้า จึงขอความร่วมมือให้ทางเทศบาลช่วยดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมให้ติดตั้งสวิทซ์ไฟ เปิด - ปิด ไว้บริเวณอาคาร ๑๒พร. โดยให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งาน

**ประธานสภา**

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายชยันต์ อภิวงศ์งาม**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

**ผอ.กองช่าง**

ขอสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องการแจ้งเหตุรำคาญจากเสียงเพลงเสียงดนตรีจากสถานบันเทิง ชื่อร้านนิวบาร์ ถนนสายบ้านกาด - แม่วาง ซึ่งเปิดอยู่ใกล้ๆบ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันป่าตอง โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากเสียงดนตรีเสียงเพลงดังมาก บางร้านเวลาเที่ยงคืนก็ยังมีเปิดเพลงจากเครื่องเสียงรถยนต์

เคยเจรจากับทางเจ้าของร้านแล้วแต่ก็ไม่มีอาการแก้ไขปัญหาใดๆ จากทางร้าน และยังเปิดเสียงเพลง เสียงดนตรีสดดังเหมือนเดิม ซึ่งการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมาก็เคยแจ้งเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมประชุมไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอหรือพิจารณาหารือร่วมกันในหน่วยงานของท่านให้มีการใช้มาตรการต่างๆ ตามระเบียบ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

**นายกเทศมนตรีฯ**

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่าง ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาลกำลังดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมงานวันลอยกระทงที่ใกล้จะถึงนี้ และจะดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างตรงบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมและบันไดทางลงหนองสระเรียมเพิ่ม และขณะนี้ยังมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก ๕ ตัว ที่จะนำเข้าเสนอต่อสภาฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของปัญหาเหตุรำคาญจากเสียงเพลงเสียงดนตรีจากสถานบันเทิง ถนนสายหลักบ้านกาด - แม่วาง ตรงบริเวณถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ นั้น เนื่องจากวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง ซึ่งมีการนำเรื่องดังกล่าวนี้เข้าเสนอพิจารณาในที่ประชุมด้วย ซึ่งทางปลัดอำเภอฯ ได้แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหabeื้องต้นกับทางผู้นำชุมชน เรื่องปัญหาเสียงดังรบกวนจากเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี เบื้องต้นจะมีการนำอุปกรณ์เครื่องวัดเสียงมาใช้วัดระดับความดังของเสียงว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่และจะมีมาตรการให้ทุกร้านที่เปิดสถานบันเทิง ร้านเหล้าหรือร้านอาหาร ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกร้าน เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น

**ประธานสภา**

ขอฝากเรื่องการจอดรถ ในถนนสายหลักบ้านกาด - แม่วาง ตรงบริเวณถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ ๘ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีสถานบันเทิง ร้านเหล้าตั้งอยู่จำนวนมาก หลายร้าน ในแต่ละวันจะมีการจอดรถทั้ง ๒ ฝั่งถนน เรียงเป็นแถวยาว ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ทำให้ผู้ที่ข้ามถนนมักจะไม่เห็นรถที่ขับสวนมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

**รอง สวป.สภ.ฯ**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

**สันป่าตอง**

ตามที่ได้รับทราบเรื่องแจ้งจากทุกท่าน ในส่วนนี้จะเร่งดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**กระทู้ถาม (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ**

**๔.๑ ญัตติให้ความยินยอมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากานทำกิจการนอกเขตพื้นที่**

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดยุติคดีที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ได้ยื่นหนังสือ ที่ ชม ๗๘๓๐๑/๔๖๐ ลงวันที่  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขตพื้นที่ในการก่อสร้าง  
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ป่าช้าบ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า อำเภอ  
สันป่าตอง เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการประกอบพิธีการทางศาสนกิจ สะดวกมากขึ้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ได้ยื่นหนังสือ  
ขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขตพื้นที่ในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
ป่าช้าบ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐  
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท  
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน  
เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการประกอบพิธีการทางศาสนกิจ สะดวกมากขึ้น และเพื่อ  
เป็นการลดปัญหาของพื้นที่ที่มีน้ำขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ และอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ  
เทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านปวงสนุก ตำบลบ้านกลาง ได้มีการใช้พื้นที่  
ร่วมกันในส่วนป่าช้าบ้านหนองพันเงิน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ  
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการ ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ  
ความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ  
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ  
และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) ดังกล่าว  
ข้างต้น จึงได้เสนอยุติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลยุหว่าในการพิจารณาให้  
ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ทำกิจการนอกเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ป่าช้า  
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่ง  
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ทั้งนี้ได้  
ทำหนังสือแจ้งประธานผู้นำหมู่บ้าน หนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอยุติ  
ให้สภาเทศบาลพิจารณาต่อไป

ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายธนภัทร แก่นดี รองประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภา ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน จะขอทำกิจการนอกเขต ตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ป่าช้าบ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า ประชาชนจะได้มีพื้นที่ในการประกอบพิธีการทางศาสนกิจ ร่วมกันได้สะดวกมากขึ้น และเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นหลุมเป็นบ่อจากฝนตกหนัก
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ป่าช้าบ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขตฯ                      จำนวน ๙ เสียง</li> <li>- ไม่เห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขตฯ                      จำนวน ๐ เสียง</li> <li>- งดออกเสียง    จำนวน ๑ เสียง</li> </ul>

๔.๒ **ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์บริจาค จำนวน ๓ รายการ**  
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดญัตติต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน  
ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์บริจาค จำนวน ๓ รายการ ดังนี้  
**กองการศึกษา**

ด้วยเทศบาลตำบลยุหว่าได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าและโรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้รับแจ้งว่ามีผู้บริจาค ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่าเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และให้บริการด้านสาธารณูปโภคเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการต่อไปนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมะกับบตอง ชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บริจาคเครื่องสมาร์ททีวี่ ยี่ห้อ SAMSUNG LED ๕๐ นิ้ว รุ่น UHD UA๕๐TU๗๐๐๐K จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าสภาพใช้งานได้ตามปกติ (ครุภัณฑ์ใหม่)

๒.โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ ได้มีผู้บริจาคถังเก็บน้ำพร้อม hoses น้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร ปลูกสร้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท สภาพถังเก็บน้ำใช้งานได้ตามปกติ แต่ฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังเก็บน้ำเอียงเนื่องจากพื้นดินมีการทรุดตัว ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเก็บน้ำในถังเก็บน้ำชั่วคราวได้

๓.โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ ได้มีผู้บริจาคจากองค์กรเอกชน YMCA เชียงใหม่ โดยนำนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์มาร่วมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียน ส้วม ขนาด ๙ ที่นั่ง พร้อมห้องอาบน้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สภาพใช้งานได้ตามปกติ

จากการสำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการ ยังไม่ได้รับโอนเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนและเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกองการศึกษา จึงเห็นควรขอเสนอรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคเข้าสู่สภาเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อให้สภาพิจารณา ให้ความเห็นชอบรับโอนเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ กรณีที่มีผู้อุทกพัสดุให้เป็นการฉ้อโกง แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเจตนาทุจริต มีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

**ประธานสภา**

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายอรุณ เรืองยศ**

เรียนท่านประธานสภา

**สมาชิกสภา เขต ๒**

เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการบริจาคครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าและโรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์และได้รับการเรียนรู้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

**นายอนันต์ มูลเมือง**

เรียนท่านประธานสภา

**สมาชิกสภา เขต ๒**

ขอให้ทางผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของบริจาค ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับการบริจาคว่าแต่ละประเภทนั้นมีสภาพแข็งแรงคงทนหรือไม่และประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างไร

**นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

**ผอ.กองการศึกษาฯ**

ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกได้สอบถาม

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าและโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ ได้รับแจ้งว่ามีผู้บริจาค ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล ยุหว่า จำนวน ๓ รายการ ดังนี้.-  
๑.) เครื่องสมาร์ททีวี ยี่ห้อ SAMSUNG LED ๕๐ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ๕ เครื่อง มีสภาพใหม่และคงทน ใช้งานได้

ตามปกติ ๒.) ถังเก็บน้ำพร้อมหอส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร ปลุกสร้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบลยี่หว้า สภาพถังเก็บน้ำใช้งานได้ตามปกติ แต่ฐานคอนกรีตสำหรับตั้ง ถังเก็บน้ำเอียงเนื่องจากพื้นดินมีการทรุดตัว ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเก็บน้ำในถัง เก็บน้ำชั่วคราว ๓.) ห้องน้ำ โดยองค์กรเอกชน YMCA เชียงใหม่ ได้นำนักศึกษา จากประเทศสิงคโปร์ มาร่วมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียน ส้วมขนาด ๙ ที่นั่ง พร้อมห้องอาบน้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร ปลุกสร้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนสันป่าตอง เทศบาลตำบลยี่หว้า สภาพแข็งแรงคงทน และใช้งานได้ตามปกติ โดยการออกแบบ เป็นสไตล์ Modern Loft ปูนขัดมัน สีธรรมชาติเรียบง่าย ไม่นั่นสีฉูดฉาด

## ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

## นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ซึ่งจากการ ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการ ยังไม่ได้ รับโอนเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนและเทศบาล จึงเห็นควรขอเสนอรายการครุภัณฑ์ ที่ได้รับบริจาค เข้าสภาเทศบาลตำบลยี่หว้าเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็น ขอ บรับโอนเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยี่หว้า เพราะถ้าเกิด การชำรุดเสียหายใดๆ ก็สามารถขออนุมัติใช้งบประมาณของทางเทศบาล ในการซ่อมแซมได้ เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลฯแล้ว แต่ในกรณี ถังเก็บน้ำฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังเก็บน้ำเอียงเนื่องจากพื้นดินมีการทรุดตัว ของพื้นดินนั้น ถ้ายังไม่ได้รับโอนเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลฯ หากถ้า โรงเรียนขอให้ทางเทศบาลฯ ไปซ่อมแซม ในส่วนนี้ทางเทศบาลฯจะไม่สามารถ ซ่อมแซมให้ได้ ต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ใด เพราะการใช้ จ่ายงบประมาณนั้นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุฯหากไม่ปฏิบัติตาม และถูกตรวจสอบภายหลัง ก็ถือว่าทำผิด ระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ และอาจจะต้องถูกเรียกคืน เงิน ซึ่ง ยังมีวัสดุอีกหลายรายการที่ทาง โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยี่หว้า ได้รับการ บริจาค ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง หรือได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากฝ่ายต่างๆ แต่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ไม่ได้มีการประสาน หรือแจ้งเรื่องให้ทางเทศบาลฯ ได้รับทราบแต่อย่างใด แต่เมื่อมีครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุด เสียหาย ทางโรงเรียนฯก็จะแจ้งมายังเทศบาลฯ เพื่อให้ ซ่อมแซมแก้ไขให้ซึ่งบ่อยครั้ง ในส่วนนี้ทางเทศบาลฯ ต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไป ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างของทางโรงเรียนฯ โดยละเอียด

## นายบุญเจือ เชียงบุญ สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมเรื่องโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยี่หว้า ๑ ซึ่งเป็น โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลยี่หว้า อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของทาง เทศบาลตำบลยี่หว้า และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลฯทุกปี ส่วน

ใหญ่จะเป็นนักเรียนรับโอนมาเรียนแบบพักประจำ ไม่ค่อยมีเด็กในเขตพื้นที่ตำบล  
ยุหว่า ซึ่งทางสภาก็ได้อนุมัติให้มีการรับโอนเด็กนอกพื้นที่มาเรียนเพื่อที่จะเพิ่ม  
จำนวนนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อที่จะไม่ถูกสั่งปิดสถานศึกษา แต่  
ขณะนี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในการบริหารดูแลของทางผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ถ้าเป็น  
เช่นนี้ทางเทศบาลฯ มีอำนาจในการสั่งปิดโรงเรียนได้หรือไม่

**นายกเทศมนตรีฯ**

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งใน ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมานั้น เรามีเด็กนักเรียน  
ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าที่จบการศึกษาและไปเรียนต่อที่ โรงเรียน  
สันป่าตองยุหว่า ๑ ปีละประมาณ ๑๐ คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่  
ตำบลยุหว่า โดยเทศบาลฯได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้ปกครองในการที่จะส่ง  
บุตรหลานมาศึกษาต่อ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการเรียนเน้นทางวิชาการ  
ให้มีความโดดเด่นทางวิชาการมากขึ้น และทางเทศบาลฯ ได้ขอรับงบประมาณ  
สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ  
นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งถือว่าเป็นผลดีเนื่องจากได้รับทราบจากทาง  
ผู้ปกครองหลายๆ ท่านว่าในปีต่อไปจะนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน  
สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ และในปีต่อไปเด็กที่รับโอนเข้ามาก็จะจบ  
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และออกไปศึกษาต่อที่อื่น ก็จะเหลือเด็กนักเรียน  
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลยุหว่า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ทางเทศบาล  
จะอุดหนุนงบประมาณให้ในส่วนของเด็กนักเรียนนอกพื้นที่ที่รับโอนเข้ามาแล้ว  
ตั้งแต่เริ่มแรกเท่านั้น

**นายทวัช อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑**

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไม่ทราบว่า  
คณะกรรมการของโรงเรียนนั้น เป็นอำนาจการแต่งตั้งจากทางผู้อำนวยการ  
สถานศึกษาเองหรือเป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกับทางเทศบาลฯ และ มีการประสาน  
แจ้งเรื่องให้ทางเทศบาลได้รับทราบหรือไม่

**นายกเทศมนตรีฯ**

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของ  
ทางผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ซึ่งตาม  
ความเป็นจริงแล้วต้องประสานแจ้งเรื่องมาทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ให้  
รับทราบด้วย

**นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล  
ผอ.กองการศึกษาฯ**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียน  
ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี  
การแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน จำนวน ๙ คน โดยมีประธานคณะกรรมการ  
โรงเรียนซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการโรงเรียน มีตัวแทนศิษย์เก่า, ตัวแทนจาก  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้นำชุมชนฯ และมีการแต่งตั้ง  
ที่ปรึกษาของโรงเรียนและผู้อำนวยการกองการศึกษาฯโดยทางผู้อำนวยการ



โรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้งเอง หลังจากแต่งตั้งเสร็จแล้วก็จะเสนอชื่อเข้ามายังเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ครั้ง หรืออาจจะมากกว่านั้นตามความจำเป็น

#### ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์บริจาค จำนวน ๓ รายการเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า กรุณายกมือขึ้น

#### มติที่ประชุม

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - เห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ฯ    | จำนวน ๙ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ฯ | จำนวน ๐ เสียง |
| - งดออกเสียง                | จำนวน ๑ เสียง |

#### ประธานสภา

#### นายกเทศมนตรีฯ

๔.๓ **ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ**

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดญัตติต่อที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ทุกท่าน

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ

ดังนี้ :-

#### **สำนักปลัด**

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายจ่ายที่จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้และมีความจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด
๓. โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน ๑ โครงการ

จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลงงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) **คงเหลืองบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จึงขอโอนลงงบประมาณครั้งนี้ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)**

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและค่าตอบแทนคณะกรรมการช่วยเหลือคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๒,๔๒๔.- บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) คงเหลือ ๓๙๗,๕๗๖.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จึงขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวนเงิน ๒๗๘,๔๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงขอโอนงบประมาณดังกล่าวตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการดังนี้

**๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**  
**รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)**  
**คุณสมบัติดังนี้**

- ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๑.๒ มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
- ๑.๓ มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
- ๑.๔ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- ๑.๕ มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
- ๑.๖ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- ๑.๗ คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
  - (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
  - (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
  - (๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
  - (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
  - (๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
  - (๖) ชุดเผือกลม
  - (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
  - (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
  - (๙) แก้อัศจรรย์ย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
  - (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๓

#### **เหตุผลความจำเป็น**

เนื่องจากรถกู้ชีพกู้ภัยคันที่ใช้ปัจจุบันมีสภาพเก่า ทрудโทรม ใช้งานมานาน ๑๓ ปี และการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉินมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพฯ) ที่มีสภาพที่พร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยครบถ้วน ในการให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำร้องของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลยุหว่า และผู้ป่วยฉุกเฉิน

**๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**

คุณสมบัติดังนี้

- ๑.๑ การทำงานสามารถกดพูดพร้อมกันได้ ๘ เครื่อง
- ๑.๒ ไม่มีฟังก์ชันไมค์ประธานในการควบคุมการประชุม
- ๑.๓ คุณสมบัติของเครื่องให้ย่านความถี่ UHT๖๐๐-๙๐๐MHz
- ๑.๔ ตอบสนองความถี่ ๘๐Hz-๑๘KHz
- ๑.๕ มีจอดิจิทัลแสดงความถี่ของไมค์ประชุม ๘ ช่อง
- ๑.๖ สามารถเพิ่มหรือลดสัญญาณและกำหนดความถี่ได้
- ๑.๗ มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่จากภายนอกทั้งสัญญาณทางอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- ๑.๘ แทนชาร์จ ๔ ชุด (๑ ชุดมีถ่าน AA ๔ ก้อน )

- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยี่หว้า หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๔๐

**เหตุผลความจำเป็น**

เนื่องจากไมโครโฟนชุดเดิมที่ใช้งานในห้องประชุมนั้น ใช้งานมานาน มีคุณภาพเสียงไม่ชัดเจน เสียงแตก ขาดหาย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน

**๓. แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลยี่หว้า จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)**

คุณสมบัติดังนี้

๑. มีอุปกรณ์ DVR และมีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๑๖ ช่องจำนวน ๑ เครื่อง
๒. ฮาร์ดดิสขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ TB จำนวน ๑ ลูก
๓. กล้อง IP ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านพิกเซล จำนวน ๕ ตัว
๔. ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (สวิสซ์ POE พร้อมสายสัญญาณ) จำนวน ๒ ชุด
๕. ค่าบริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ (สายสัญญาณ,กล่องกันน้ำ,สายแลนและสายไฟ) จำนวน ๕ ชุด

- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยี่หว้า หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๔๑

### เหตุผลความจำเป็น

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานเทศบาล จำนวน ๘ จุดไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันการติดตั้งกล้องวงจรปิด ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ เกาะกลางหนองสระเรียมด้านฝั่งทิศเหนือและบริเวณภายในสำนักงานและบริเวณรอบนอก สำนักงาน มีประชาชน มาใช้สถานที่ในการออกกำลังกายมาก ประกอบกับพื้นที่บางส่วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ลดการเกิดอาชญากรรม ลดการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

ดังนั้น สำนักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

### กองช่าง

**ญัตติขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ**

ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีรายจ่ายที่จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาล ตำบลยุหว่า

### เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่ามีการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แอร์ ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน ที่ผ่านมามีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับทั้งสำนักงาน จึงเป็นอุปสรรคในการทำงานและเกิดปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย เกิดจากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า และรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าให้มีความสมดุลต่อการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า และรองรับการใช้แรงดันไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นตลอดจนครอบคลุม ถึงการพัฒนาาระบบไฟฟ้าสาธารณะรอบหนองสระเรียมในอนาคต

**จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังต่อไปนี้**

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จึงขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยี่หว้า ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยี่หว้า ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ ๑๑๔,๘๓๓.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

### ขอโอนงบประมาณดังกล่าวตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA สำนักงานเทศบาลตำบลยี่หว้า จำนวนเงิน ๔๙๙,๘๓๓.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ,ติดตั้งเสาไฟ คอนกรีต คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ติดตั้งเสาไฟคอนกรีต คอร. สูง ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น ,ตู้ MDB เมนต์ ๒๕๐ A พร้อมลูกถ้วย ตู้ภายนอก จำนวน ๑ ใบ และอุปกรณ์ประกอบ

ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยี่หว้า หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๙

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอเสนอเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายธนภัทร แก่นดี รองประธานสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา  
ถือเป็นการดีที่จะมีการโอนงบประมาณการเลือกตั้งฯ มาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากตำบลยุหว่านนั้นเป็นตำบลใหญ่ เห็นสมควรที่จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินไว้บริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้น เวลาเจ็บ – ส่งผู้ป่วย หรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีรถเพียงพอให้บริการแก่ประชาชน
- นายบุญเจือ เชียงบุญ สมาชิกสภา เขต ๑** เรียนท่านประธานสภา  
ถือเป็นการดีที่จะมีการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มอีก ๑ คัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งตำบลยุหว่านนั้นเป็นตำบลใหญ่ ที่ผ่านมานั้นเวลาเกิดเหตุร้ายเหตุด่วน บางครั้งรถพยาบาลฉุกเฉินไม่สามารถมาได้ทันทีเพราะติดรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน เห็นสมควรที่จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินไว้บริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน จะได้มีรถเพียงพอสำหรับให้บริการ และขอฝากทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ และทางหัวหน้ากู้ชีพฯ เนื่องจากจะมีการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่ม ขอให้มีการวางแผนงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ละส่วนให้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่าเดิม
- นายธนภัทร แก่นดี รองประธานสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา  
ขอแจ้งเพิ่มเติม เรื่องการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น ให้นึกถึงผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอันดับแรก รับให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน ซึ่งเคยเห็นหลายๆ กรณีทั้งเห็นเหตุการณ์จริงและเห็นผ่านจากสื่อออนไลน์ ที่มีการแย่งคนเจ็บแย่งพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง การเป็นจิตอาสาควรจะบริการด้วยใจ มีจรรยาบรรณต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ และควรให้การช่วยเหลือเป็นที่พึงให้แก่ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยมากที่สุด
- นายธงชาติ สมริน สมาชิกสภา เขต ๒** เรียนท่านประธานสภา  
ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการจัดซื้อรถฉุกเฉินเพิ่มอีก ๑ คัน จะได้มีรถฉุกเฉินเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมานั้น บางครั้งในการขอใช้บริการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยนั้น จะต้องรอคิวหรือเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากมีคิวซ้ำซ้อนในวันเดียวกัน จึงเห็นสมควรที่จะมีรถฉุกเฉินไว้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ คัน
- นายบุญเจือ เชียงบุญ สมาชิกสภา เขต ๑** เรียนท่านประธานสภา  
ขอสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มอีก ๑ คัน อยากทราบว่าจะต้องมีการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อประจำรถอีกคันหรือไม่ ปัจจุบันทางเทศบาลมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้ไว้หรือไม่
- นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าสำนักปลัด** เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของรถพยาบาลฉุกเฉิน อย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันนี้ทางเทศบาลฯ ได้รับนโยบายเรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยให้บริการช่วยเหลือในการรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน/ติดเตียง ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ทำให้บางครั้งรถพยาบาล

ฉุกเฉินไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนซึ่งอาจจะต้องรอคิวนานหรือต้องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากมีคิวซ้ำซ้อนในวันเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู๋ในการดูแลของเทศบาลนั้นมีเหลืออยู่ประมาณ ๑๐ ราย ซึ่งจากเดิมมี ๑๗ ราย เฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ ๑-๒ ราย ที่ทางเทศบาลต้องให้บริการ รับ-ส่ง และในส่วนของรพพยาบาลฉุกเฉินคันเดิม มีสภาพเก่าทรุดโทรมมาก จากการใช้งานมานาน และเป็นรถรุ่นเก่าซึ่งใช้งานค่อนข้างยากลำบากในการยกผู้ป่วยขึ้น - ลงรถ เพราะมี ๒ ประตู ประตูด้านหลังกระบะ และฝาท้ายกระบะ และไม่มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นสัดส่วน อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นไม่ครบตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกับรพพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่ที่กำลังจะจัดซื้อ จะเห็นได้ว่ารพพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่นั้น ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากกว่าในทุกด้าน มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีกว่า ง่ายกว่า และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยจะมีประตูด้านหลังกระบะ ๒ บาน ซ้ายขวา ไม่มีกระบะท้าย มีบันไดเหล็กสำหรับเข็นเตียงผู้ป่วย ขึ้น - ลงรถได้อย่างสะดวกไม่ต้องยกเตียงขึ้น - ลง และภายในรถมีตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาเวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบตามมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ราคาที่มีงบประมาณพอที่จะจัดซื้อได้ ที่จริงแล้วรพพยาบาลฉุกเฉินมีหลายรุ่นหลายแบบ ซึ่งแบบที่เป็นรถตู้เป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด ราคาประมาณคันละสองล้านกว่าบาท ซึ่งงบประมาณของเทศบาลขณะนี้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ส่วนอีกรุ่นจะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกระบะเช่นกัน มีประตูด้านข้างเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ ราคาประมาณคันละหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาท เป็นรุ่นเดียวกับที่ทางเทศบาลเพิ่งต่อมใช้งานในปัจจุบัน และตามที่ได้สอบถามมานั้นในส่วนของการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินดังกล่าว จะต้องทำการสืบหาราคา และทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งค่อนข้างยากและใช้เวลานานในการดำเนินการจัดซื้อ และรุ่นนี้จะมีอุปกรณ์ฉีดยาและยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในการออกเหตุฉุกเฉินแต่ละครั้งจะมีบางกรณีทางเจ้าหน้าที่ กู้ชีพของทางเทศบาลฯ ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่นกรณีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นโดยการฉีดยาจะต้องเรียกรพพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อให้ทางแพทย์หรือพยาบาลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามวิชาชีพฯ เป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพราะเจ้าหน้าที่กู้ชีพของทางเทศบาลฯ ยังไม่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว โดยในปีที่ทางเทศบาลฯ ก็ได้ทำการส่งทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ เพื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฯ แต่ก็ติดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องเลื่อนการอบรมฯออกไปก่อน ในส่วนของบุคลากรฯ หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ ตามที่สมาชิกได้สอบถามว่าหลังจากที่มีการจัดซื้อรพพยาบาลฉุกเฉินเพิ่ม ๑ คัน จะต้องมีการรับบุคลากรเพิ่มเข้ามาหรือไม่ ในส่วนนี้จะต้องหารือกับผู้บริหารกันอีกครั้งเพราะการรับบุคลากรเพิ่มเข้ามานั้นต้องทำการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตรงกับตำแหน่งงานซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการสรรหา ส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ ได้มีการเรียกประชุมวางแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ อย่างสม่ำเสมอในการออกปฏิบัติหน้าที่ให้นักถึงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างระเบียบวินัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการออกปฏิบัติหน้าที่

- นายธนภัทร แก่นดี  
รองประธานสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา  
ขอฝากเรื่องการอบรมตามหลักสูตรของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฯ ขอให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทุกครั้งที่มีการอบรม เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรมและได้รับใบประกาศฯ เจ้าหน้าที่ฯ จะได้เตรียมความพร้อมได้ทุกสถานการณ์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ปลัดเทศบาลฯ** เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายจำนวน ๑ ชุด เนื่องจากไมโครโฟนชุดเดิมนั้นจะมีสายยาว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีสายยาวระโยงระยางในพื้นห้องประชุม ซึ่งดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และผ่านการใช้งานมานานหลายปี ทำให้คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน เสียงแตก เสียงขาดหาย เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนโดยจัดซื้อเป็นไมโครโฟนไร้สายจำนวน ๑ ชุด ซึ่งมี ๘ ตัวและสามารถต่อออกเพื่อเพิ่มไมค์ได้อีก ๑๖ ตัว และไมโครโฟนไร้สายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้มาตรฐานและหน่วยงานราชการใช้กันมาก
- นายธนภัทร แก่นดี  
รองประธานสภาฯ** เรียนท่านประธานสภา  
ขอเพิ่มเติมเรื่อง โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดสำนักงานฯ ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย แต่ก่อนที่จะมีการติดตั้งกล้องวงจรเพิ่ม ขอให้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบหนองสระเตรียมก่อน หลายจุดมีกิ่งไม้ยาวโน้มลงมาในถนน ขอให้ตัดแต่งให้สวยงามเป็นระเบียบ
- นายเสน เรือนมูล  
รองนายกเทศมนตรีฯ** เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  
ขอชี้แจงเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้รอบหนองสระเตรียม ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เริ่มดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้รอบหนองสระเตรียมที่โน้มลงมาในแต่ละจุด อาจจะมีล่าช้าไปบ้างเนื่องจากได้รับแจ้งให้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้สาธารณะในหลายพื้นที่ และช่วงนี้ฝนตกหนัก ในส่วนนี้จะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป
- นายกเทศมนตรีฯ** เรียนท่านประธานสภา  
ขอชี้แจงเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้รอบหนองสระเตรียม ซึ่งได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรอบหนองสระเตรียมอยากให้ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ต้นจามจุรีให้ดูโล่งขึ้น แต่ทางผู้ที่มาวิ่งออกกำลังกายส่วนใหญ่ไม่อยากจะตัดอยากให้ไม้ไว้เป็นร่มเงา และร่มรื่นแก่ผู้ที่มาวิ่งออกกำลังกาย ซึ่งปัญหาของต้นไม้ต้นนั้นจะอยู่บริเวณที่ใกล้กับไฟฟ้าสาธารณะเวลาที่ลมแรงจะทำให้กิ่งไม้พาดเกี่ยวกับสายไฟ ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ จึงขอหารือกับทางฝ่ายสภาฯ ถ้าเห็นสมควรให้มีการตัดต้นไม้กิ่งไม้ ทางเทศบาลก็จะดำเนินการ โดยจะตัดแต่งเฉพาะต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้กับไฟฟ้าสาธารณะหรืออยู่ในจุดที่จะก่อให้เกิดอันตราย



นายธนภัทร แก่นดี  
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  
ขอเสนอให้ตัดแต่งกิ่งไม้ที่โน้มลงมาในถนนให้ดูโล่งขึ้นและเฉพาะจุดหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดอันตราย ขอฝากเรื่องการตัดต้นไม้กรณี บ้านกลางวิว หมู่ที่ ๒ ที่มีปัญหาร้องเรียนเรื่องการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่เอกชนที่ทางเจ้าของยินยอมให้ดำเนินการตัด เห็นควรจะเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ให้หมู่บ้านอื่นๆที่ทางเจ้าของที่ดินอนุญาตยินยอมให้ตัดด้วยเช่นกัน

นายทวิช อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา  
ขอชี้แจงเรื่องการตัดต้นไม้บ้านกลางวิว หมู่ที่ ๒ ซึ่งต้นไม้อยู่ในเขตของบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งได้เขียนคำร้องให้ทางเทศบาลฯเข้าดำเนินการตัด ๒-๓ จุด เนื่องจากต้นไม้ขึ้นไปพาดเกี่ยวกับสายไฟอาจก่อให้เกิดอันตราย และในส่วนของโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดฯเพิ่มตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย และเรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางลงบันไดอ่างเก็บน้ำหนองสระเรียม และตรงบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้ำ เห็นสมควรให้มีการติดตั้งเพิ่มเพื่อความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มาใช้สถานที่

นายบุญเจือ เชียงบุญ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา  
ขอสอบถามเรื่องโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA อยากทราบว่า จะทำการติดตั้งบริเวณใดของสำนักงานฯ

นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ตามที่สมาชิกได้สอบถาม โดยจะทำการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าแรงสูง, ติดตั้งเสาไฟคอนกรีต สูง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ติดตั้งเสาไฟคอนกรีต สูง ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ตู้MDB เมนต์ ๒๕๐A พร้อมลูกย่อย ตู้ภายนอก จำนวน ๑ ใบ และอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องเร่งทำการติดตั้งหม้อแปลง เนื่องจากหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าเดิมของสำนักงานเกิดการไหม้ของสายไฟฟ้าเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด ทำให้กระแสไฟตก การที่มีกระแสไฟตกบ่อยนั้นอาจจะทำให้สายไฟฟ้าไหม้จนขาด ซึ่งถ้าไม่เร่งดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในสำนักงานฯ เกิดการชำรุดเสียหาย

นายบุญเจือ เชียงบุญ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา  
ขอเพิ่มเติมเรื่อง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงฯ ซึ่งเป็นห่วงในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงเพราะถือเป็นระบบไฟฟ้าที่อันตรายมากที่สุดและเนื่องด้วยบริเวณสำนักงานและพื้นที่รอบหนองสระเรียมมีต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้ามี

ต้นไม้หรือกิ่งไม้ตกหล่นบริเวณสายไฟฟ้าแรงสูงอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงพื้นดินได้ ขอ  
ฝากทางฝ่ายบริหารและทางช่าง ระวังในส่วนนี้ให้มาก

นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูง ตามที่ทางสมาชิกได้ชี้แจง ซึ่งเห็นด้วย  
เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงแบบเดิมนั้นจะเป็นสายเปลือยไม่มีเปลือกฉนวนหุ้มสาย ถ้าโดนกิ่ง  
ไม้หรือใบไม้หล่นใส่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟรั่วได้ง่าย แต่ในปัจจุบันจะใช้เป็น  
สายไฟหุ้มฉนวน มีความปลอดภัย ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งบริเวณใกล้เขตชุมชนที่มีผู้คน  
อาศัย และสายไฟแรงสูงแบบหุ้มฉนวนยังช่วยลดการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์หรือกิ่งไม้ได้ด้วย

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ในส่วนของการโอนงบประมาณฯในครั้งนี ขอแจ้งให้ทางสมาชิกได้รับทราบว่ามีการ  
การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยรวมประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาท  
ซึ่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายได้ของเทศบาลฯ ในขณะนี่ยังไม่ได้รับเข้ามาเต็ม  
จำนวน จากที่ได้มีการประมาณการงบประมาณไว้ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้รายได้  
เข้ามาประมาณ หกสิบบาทกว่าบาท ขาดอีก แปดล้านกว่าบาท และเหลือเวลาอีก  
ประมาณ ๒๐ วัน ต้องรอดูว่าจะได้รับงบประมาณส่วนที่เหลือทันหรือไม่ การโอน  
งบประมาณฯในครั้งนีสามารถโอนตั้งจ่ายได้ค่อนข้างสูง เนื่องมาจาก โครงการเลือกตั้งฯ  
โดยตั้งงบประมาณไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการต่างๆที่ตั้งงบประมาณโครงการไว้ แต่  
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ จึงสามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ได้ และ  
รายได้ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากที่ต้องเก็บจากผู้เสียภาษี ๑๐๐% ซึ่งมี  
กฎหมายใหม่ออกมา ให้มีการลดหย่อนการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชน  
๙๐% ทำให้รายได้ในส่วนนี้สามารถเรียกเก็บจากประชาชนได้ร้อยละ ๑๐% เท่านั้น และ  
ขณะนี้ มีปัญหาเรื่องงบเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเมื่อก่อนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
จะโอนเข้ามายังบัญชีของเทศบาลฯ ทุก ๓ เดือนโดยทางเทศบาลฯนั้นมีหน้าที่แจกจ่ายเงิน  
เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลลู่วาในทุกๆ เดือน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ทางกรมบัญชีกลาง  
เป็นผู้โอนงบเงินประมาณในส่วนนี้เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยตรงไม่ได้โอน  
เข้าบัญชีของเทศบาลแล้ว และแจ้งยอดเท่าที่จะต้องจ่ายจริง ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหรือย้าย  
ภูมิลำเนาจะถูกตัดสิทธิ์ออกไป ซึ่งปัจจุบันจะไม่มียกงบประมาณในส่วนนี้เหลือตกเป็นเงิน  
สะสมของทางเทศบาลแล้ว ในส่วนของโครงการติดตั้งหม้อแปลง สำนักงานฯ ต้องรอดู  
ภายใน ๒๐ วันว่าเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าหรือไม่ถ้างบประมาณเข้าไม่ทันก็อาจจะต้องทำใน  
ปีงบประมาณต่อไป จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ไว้ และขอแจ้งให้  
ทางฝ่ายสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔  
รายการ กรุณายกขึ้น

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - เห็นชอบอนุมัติโอนเงินฯ | จำนวน ๙ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบให้โอนเงินฯ  | จำนวน ๐ เสียง |
| - งดออกเสียง             | จำนวน ๑ เสียง |

**๔.๔ ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน**

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดญัตติต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนชี้แจงญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้-

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

**๑. กองช่าง**

เทศบาลตำบลยุหว่า มีโครงการที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขอขยายเวลาเวลาเบิกจ่ายอีกหนึ่งปี) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

หน้า ๔๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ

**๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน ๔,๐๔๕,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน ๒ หมวดงาน หมวดงานที่ ๑ ทำการปรับปรุงอาคารเดิม โดยการเปลี่ยนหลังคา,โครงหลังคา ,ฝ้าเพดาน,ระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารใหม่ พร้อมต่อเติมอาคารด้านหน้าสำนักงานเป็นห้องสภาและห้องประชุมสภา ชนิดอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น พื้นที่ปรับปรุงต่อเติมรวม ๕๑๕.๒๐ ตรม. หมวดที่ ๒ ทำการต่อเติมห้องน้ำหญิง จำนวน ๔ ห้อง ห้องน้ำชาย จำนวน ๓ ห้อง และห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง ชนิดอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙.๘๕ ม. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน ๑ แห่ง

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลยูหว่า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลยูหว่า เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๑๓

### **เหตุผลความจำเป็น**

เนื่องจาก โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและขอใช้ประโยชน์ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี เมื่อการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้บริหารจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

### **เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน**

#### **๒ โครงการ ดังนี้**

#### **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

#### **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

หน้า ๘๓ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม โดยทำการรื้อถอนอาคารโรงครัวและห้องเก็บของเดิม จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม โดยทำการรื้อถอนอาคารโรงครัวและห้องเก็บของเดิม และทำการต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก เชื่อมต่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยูหว่า ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตรและก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีและติดตั้งเคาน์เตอร์ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร พร้อมซิงค์ล้างงานชนิด ๒ หลุม ภายในโรงครัว ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลยูหว่า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยูหว่า หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๒๐

หน้า ๘๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒. โครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา) เป็นห้องประชุม จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา) เป็นห้องประชุม โดยแยกเป็น ๒ หมวดงาน หมวดงานที่ ๑ ปรับปรุงโดยการรื้อวัสดุฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า และห้องน้ำ ชาย-หญิง, บันไดทางขึ้น-ลง และทำการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ สี ฝ้าเพดาน,ระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหลัง หมวดงานที่ ๒ ทำการ

ต่อเติมมุขหน้าอาคาร,ก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลง และทางลาดใหม่,งานผนังและงานตกแต่ง  
กันห้องประชุมพร้อมฉากกันห้อง,พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม จำนวน ๑  
หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-  
๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๑๕

### เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตที่ดินอันเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินและขอใช้ประโยชน์ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้บริหารจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ  
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้  
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ และ  
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ  
๖,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าว

**ประธานสภา**

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายชยันต์ อภิวงค์งาม**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

**ผอ.กองช่าง**

ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายอีก ๑ ปี) ในโครงการปรับปรุง  
ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่าฯ ซึ่งขณะนั้นใกล้จะครบตามกำหนดเวลา  
แล้ว โดยเหลือเวลาอีกประมาณ ๑ เดือน ซึ่งจะขอปรับปรุงแบบแปลนและประมาณ  
การงบประมาณบางส่วนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด และยังมีปัญหา  
ในเรื่องการโยกย้ายพนักงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่จะ  
ใช้ที่ไหนเป็นสำนักงานฯ ชั่วคราว อาจจะต้องหาเช่าที่ชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งต้องหารือกันอีก  
ครั้ง ในส่วนนี้จึงอยากขอขยายเวลาในการเบิกจ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในปัญหาต่างๆ  
และจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี อีก ๒ โครงการตามที่ท่านนายกเทศมนตรี  
ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้

**ประธานสภา**

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวน ๒ โครงการ และขอ  
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้ง ๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  
๖,๔๙๐,๐๐๐.-บาท กรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบอนุมัติกันเงินฯ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบให้กันเงินฯ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม	- เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาค่าเบิกจ่ายฯ	จำนวน ๙ เสียง
	- ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลาค่าเบิกจ่ายฯ	จำนวน ๐ เสียง
	- งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

#### ๔.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวน ๔ รายการ

ประธานสภา	ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดยุติต่อที่ประชุม
นายกเทศมนตรีฯ	เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงยุติขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้.-

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้และมีความจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลยุหะ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ ซึ่งครุภัณฑ์ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการและโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA สำนักงานเทศบาลตำบลยุหะ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลยุหะ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA สำนักงานเทศบาลตำบลยุหะ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๔๙๙,๘๓๓.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

#### เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากรายการที่ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการดังกล่าวไม่สามารถหาผู้รับจ้างและไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้บริหารจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๕๗๘,๒๓๓.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลยี่หว้า เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าว

#### ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๕๗๘,๒๓๓.- บาท กรุณายกมือขึ้น

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - เห็นชอบอนุมัติกันเงินฯ | จำนวน ๙ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบให้กันเงินฯ  | จำนวน ๐ เสียง |
| - งดออกเสียง             | จำนวน ๑ เสียง |

#### นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายสภาฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติญัตติต่างๆ โครงการฯ ทั้งยินยอมให้ทำกิจการนอกเขตพื้นที่ , อนุมัติเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์บริจาคฯ , อนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ และอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีฯ ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการตามที่ทางฝ่ายสภาฯ ได้อนุมัติอย่างเร่งด่วนที่สุด

#### ระเบียบวาระที่ ๕

##### เรื่องอื่นๆ

##### ๕.๑ เรื่องแจ้งจากทางฝ่ายบริหาร

#### นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ทางฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งให้ทางสมาชิกได้รับทราบ ดังนี้.-

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฯ ครั้งที่๘/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งในการประชุม มีเรื่องแจ้งต่างๆ ดังนี้

๑.๑ การมอบหนังสือสำคัญและประดับอินทนูเพื่อแต่งตั้ง ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง ได้แก่ นายศรชัย ปวนแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ผู้พ้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ประจำตำบลยี่หว้า ได้แก่ นายเจริญ ต้อเป็ง หมู่ที่๗ ตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพ้นจากวาระตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น.

๑.๓ ทางฝ่ายความมั่นคงได้ชี้แจงงบประมาณโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)ที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

- โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๕๔๖,๙๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตัน ตำบลสันกลาง พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่กุ่มบก ตำบลสันกลาง พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่กุ่มบก ตำบลสันกลาง พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่ห้วยส้ม ตำบลสันกลาง พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ เรื่องโรคไข้เลือดออก ในช่วงวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตำบลยุหว่า จำนวน ๘ ราย

๒. ขอเลื่อนการออกจัดเก็บขยะ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากบ่อขยะได้มีการหยุดชดเชยวันสงกรานต์ โดยได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตำบลยุหว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ชี้แจงต่อไป

นางจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์

ผอ.กองสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

เนื่องจากทางบ่อขยะ มีการหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ในวันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่เคยจัดเก็บวันจันทร์ ก็จะเลื่อนไปจัดเก็บในวันอังคาร ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และเรียงตามลำดับ เฉพาะสัปดาห์นี้ ส่วนสัปดาห์ต่อไปก็ออกจัดเก็บตามตารางเดิม โดยมีรายละเอียดตารางการเลื่อนออกจัดเก็บขยะของทางเทศบาลฯ ดังนี้

วัน	หมู่บ้าน
จันทร์	ม.๙ บ้านต้นผึ้ง, ม.๑๑ บ้านศาลา,ม.๑๔ บ้านสันป่าตองใต้,ม.๑๕ บ้านหนองสระเรียม
อังคาร	ม.๑ บ้านสันป่าตอง, ม. ๒ บ้านกลาง, ม. ๘ บ้านร้อง, ม.๑๒ บ้านดอนตัน
พุธ	ม.๓ บ้านหนองหวาย, ม. ๔ บ้านกิ้วแลหลวง, ม.๗ บ้านใหม่ม่วงก้อน
พฤหัสบดี	ม.๕ บ้านอูเม็ง, ม.๖ บ้านหนองปิง, ม.๑๓ บ้านหนองพันเงิน
ศุกร์	จัดเก็บขยะอันตรายและร้านอาหาร



## เปลี่ยนเฉพาะอาทิตย์ ที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็น

วัน	หมู่บ้าน
จันทร์	หยุดชดเชยวันสงกรานต์
อังคาร	ม.๙ บ้านต้นผึ้ง, ม.๑๑ บ้านศาลา,ม.๑๔ บ้านสันป่าตองใต้,ม.๑๕ บ้านหนองสระเรียม
พุธ	ม.๑ บ้านสันป่าตอง, ม. ๒ บ้านกลาง, ม. ๘ บ้านร้อง, ม.๑๒ บ้านดอนตัน
พฤหัสบดี	ม.๓ บ้านหนองหวาย, ม. ๔ บ้านกิ้วแลหลวง, ม.๗ บ้านใหม่ม่วงก้อน
ศุกร์	ม.๕ บ้านอุเม็ง, ม.๖ บ้านหนองบึง, ม.๑๓ บ้านหนองพันเงิน

นายเสน เรือนมูล  
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติราชการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งในการประชุมฯ มีเรื่องแจ้งและเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

๑. ได้นำเสนอเรื่องสาเหตุปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลยุหว่าที่อันตรายที่สุด ซึ่งเสนอไป ๓ จุด คือ ทางแยก บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ , ทางแยกบ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ และทางแยก บ้านร้อง หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบดูแลของทางเทศบาลตำบลยุหว่า ได้หารือกับกรมทางหลวง เรื่องปัญหาการขับขี่แข่งข้ามเส้นเหลืองว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไร โดยกรมทางหลวงได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ก่อสร้างเกาะกลางถนนสายสามแยกบ้านกาด – แม่วาง โดยจะมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้

๒. เทศบาลตำบลยุหว่าและเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนตำบลนำร่อง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านอุบัติเหตุทางท้องถนน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จะเข้ามาประชุมบูรณาการร่วมกับทั้ง ๒ ตำบล และทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านสาธารณสุขได้แจ้งเรื่องการงดขายแอลกอฮอล์และงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสิ้นปีหรือช่วง ๗ วันอันตราย โดยจะมีมาตรการตรวจและปรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีสภาพมีนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะสอบถามและดำเนินการปรับโทษตามกฎหมายกับทางร้านที่ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๓. ขอชี้แจงการดำเนินโครงการก่อสร้างด้านงานโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยุหว่า ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้.-

- โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ลำเหมืองเลียบ ซอย ๕/๒ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

- โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙ ซึ่งใกล้จะหมดสัญญาแล้ว

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้.-

- โครงการก่อสร้างทางเดินวิ่ง ออกกำลังกายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการปรับปรุงอาคาร อสม.บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการลงหินคลุกบดอัด ถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีปัญหาติดขัดในเรื่องพื้นที่การดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทานฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางช่างส่งเรื่องเสนอเข้าการประชุมของทางกรมชลประทานฯ และรอทางกรมชลประทานฯ แจ้งตอบกลับ

**ประธานสภา**

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ. กองช่าง**

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง โครงการลงหินคลุกบดอัด ถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ ซึ่งได้มีการเสนอโครงการดังกล่าวเข้าการประชุมของทางกรมชลประทานแล้ว โดยทางกรมชลประทานจะแจ้งหนังสือตอบรับภายใน ๑ สัปดาห์ว่าจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งทางชลประทานเคยแจ้งเบื้องต้นว่า ไม่อนุญาตให้ลงหินคลุกบดอัดส่วนตรงกลางได้ อาจจะทำให้ดำเนินการลงหินคลุกบดอัดทางด้านทิศใต้สุด โดยมีข้อบังคับว่าจะต้องห่างจากขอบตาดคอนกรีต ๓ เมตร ในส่วนนี้ต้องรอหนังสือตอบรับจากกรมชลประทานฯ

**นางคำปิ่น ศรีดอนชัย  
สมาชิกสภา เขต ๑**

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามทางฝ่ายช่างเรื่อง โครงการลงหินคลุกบดอัด ถนนเลียบบคลองชลประทานบ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ถ้าโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้จะสามารถเปลี่ยนเสนอเป็นโครงการอื่นได้หรือไม่

**นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ.กองช่าง**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ในส่วนนี้ต้องรอให้ทางกรมชลประทานฯ เข้ามาสำรวจและตรวจสอบดูอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้หรือไม่

## ๕.๒ เรื่องที่สมาชิกสอบถามฝ่ายบริหาร

**นางคำปิ่น ศรีดอนชัย  
สมาชิกสภา เขต ๑**

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานฯ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งในขณะนี้ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เข้าตรวจรับงานจ้างแล้วหรือไม่ และถ้าตรวจรับงานแล้วจะเริ่มเปิดให้ใช้เส้นทางได้เมื่อใดขอทางช่างชี้แจงในส่วนนี้

**นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ.กองช่าง**

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ขอชี้แจงตามที่ทางสมาชิกได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานฯ บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งยังไม่ได้ทำการส่งมอบงานจ้าง

เนื่องจากต้องรอผลทดสอบปูนก่อนและทาสีกันลายทั้ง ๒ ผัง แต่ขณะนี้ติดปัญหาคือทางชลประทานปิดน้ำลำเหมืองส่วนด้านล่างไม่ได้ ซึ่งได้ประสานเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ชลประทานให้เข้ามาตรวจสอบ โดยทางชลประทานได้แจ้งว่าต้องรอน้ำแห้งหรือถ้าสามารถปิดน้ำได้เมื่อไหร่ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงาน และตรวจรับงานแล้วเสร็จจึงจะสามารถเปิดให้ใช้ได้

นายทวัช อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเหล็กสะพานคลองชลประทาน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งได้รับแจ้งจากทางชาวบ้าน จึงได้เข้าตรวจสอบ พบว่าราวเหล็กสะพานนั้นยาวล้ำเข้าทางโค้ง ถนนทางออกคลองชลประทาน ทั้ง ๒ ผัง ซึ่งเป็นอันตรายกับประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้สัญจร อยากขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตัดออกเฉพาะที่ล้ำเข้ามาทางโค้งปึกสะพาน

นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ในส่วนนี้ต้องเข้าตรวจสอบก่อนเพราะราวสะพานเหล็กคลองชลประทานนั้นอยู่ในส่วนรับผิดชอบดูแลของกรมทางหลวงชนบท

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องราวเหล็กสะพานคลองชลประทาน บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๑๒ ตามที่สมาชิกได้สอบถามมา ในส่วนนี้ทางฝ่ายบริหารจะทำหนังสือส่งไปยังกรมทางหลวงชนบทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนนี้ เพื่อบรรเทาถึงปัญหาดังกล่าวว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

นายอนันต์ มูลเมือง  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามเรื่องกระจกโค้งที่แตกชำรุดทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน อยากสอบถามทางฝ่ายบริหารว่าจะดำเนินการรื้อทิ้งและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด หรือจะเข้าทำการซ่อมแซมแต่ละหมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

เรื่องกระจกโค้งที่ชำรุดทั้ง ๑๔ หมู่บ้านตามที่สมาชิกได้สอบถาม ซึ่งทางบริหารจะรับไว้พิจารณา และจะต้องดูว่าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้นจะมีเงินงบประมาณโอนเข้ามาหรือไม่ ถ้าเงินงบประมาณไม่โอนเข้ามา คงจะต้องรอเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยจะต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนของงบซ่อมแซม ในส่วนนี้ได้ตั้งไว้ในแผนที่จะปรับปรุงอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นกระจกแท่งทั้งหมด

ประธานสภา

ขอสอบถามเรื่อง ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนหลายจุด บริเวณถนนทางอ้อมด้านหลังบ้านหนองปิ้ง หมู่ที่ ๖ เชื่อมทะเลไปยัง บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ไม่ทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบดูแลของส่วนใด

- นายกเทศมนตรีฯ** เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  
 ถนนสายดังกล่าวเป็นเขตความรับผิดชอบดูแลของทางเทศบาลตำบลยุหว่า  
 ในการแก้ไขซ่อมแซมอาจจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของงบจ่ายขาดเงินสะสม
- ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม  
 การประชุมในวันนี้ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม** เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 (พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)  
 เลขานุการสภา ฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงาน  
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) คำปิ่น ศรีดอนชัย  
 (นางคำปิ่น ศรีดอนชัย)  
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) บุญเจือ เชียงบุญ  
 (นายบุญเจือ เชียงบุญ)  
 กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) นิคม ทิพย์แก้ว  
 (นายนิคม ทิพย์แก้ว)  
 กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่าได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๓  
 ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) วิโรจน์ ใหม้ใจ  
 (นายวิโรจน์ ใหม้ใจ)  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า

